



## การปฏิรูปตำรวจ

Academic Focus

พฤษภาคม 2566

สารบัญ

บทนำ

ความหมายของการปฏิรูป

การปฏิรูปตำรวจตามประกาศและคำสั่ง  
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การปฏิรูปตำรวจตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมของสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ

การปฏิรูปตำรวจตามพระราชบัญญัติ  
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

บรรณานุกรม

เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

<http://www.parliament.go.th/library>

บทนำ

เดิมการบริหารงานตำรวจเป็นหน่วยงานระดับกรม เรียกว่า “กรมตำรวจ” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มี พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 ซึ่งปรากฏว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็น อิสระในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัญหายังคงมีอยู่ อีกทั้งกฎหมายฉบับ ดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับมานานแล้ว ซึ่งบางเรื่องอาจจะ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังคงมีปัญหา ต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง การแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ปัญหาเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน เป็นต้น จึงมีความพยายามเรียกร้องจากหลายฝ่าย ที่มีผลกระทบเพื่อให้มีการปฏิรูปตำรวจเกิดขึ้น ดังนั้น การปฏิรูปตำรวจได้เริ่มขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมการบริหารประเทศ ซึ่งต่อมาได้เริ่ม กระบวนการปฏิรูปตำรวจ โดยมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำการศึกษาแนวทางการปฏิรูปตำรวจขึ้น ซึ่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ใน บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุม และกำกับกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ทำการสืบสวน สอบสวน จัดทำสถิติคดีอาญา การทะเบียน และทะเบียนประวัติอาชญากร ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ทั้งในชุมชนและเรือนจำ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้สามารถปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงได้โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ รวมทั้งองค์กรเอกชน ที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิด การควบคุมความประพฤติและพักการลงโทษ ผู้กระทำความผิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวาง ทั้งกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ตำรวจเป็นหน่วยแรกที่ทำหน้าที่ป้องกันความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ควบคุมพฤติกรรมของประชาชนที่เบี่ยงเบน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยหน้าที่พื้นฐานของตำรวจ คือ การป้องกันอาชญากรรม และการปราบปรามอาชญากรรม การจับกุม ผู้กระทำความผิด การค้นหาบุคคลและทรัพย์สินที่สูญหาย การพิสูจน์บุคคล การแสวงหาและรวบรวม พยานหลักฐาน การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การให้บริการ ประชาชน งานของตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550, อ้างถึงใน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2558, น. 2) อีกทั้งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติมีเขตอำนาจทั่วทั้งประเทศ โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามลำดับ โดยผู้บังคับบัญชา ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบไปด้วยผู้บัญชาการหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ โดยขึ้นตรงต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิรูปตำรวจ ประชาชนและนักวิชาการให้ความสนใจในการทำงาน ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประชาชนมีความมั่นใจว่า รัฐบาลชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สามารถปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จ โดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดเรื่องการปฏิรูปประเทศไว้อย่างชัดเจน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยประชาชน ได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เนื่องจากประเทศไทยไม่มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประเทศที่ชัดเจน และยังขาดระบบกลไกการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขและสะสมจนเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นเวลานาน จนเกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

### ความหมายของการปฏิรูป

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิรูป หรือ (Reform) คือ ปรับปรุงให้สมควร เช่น การปฏิรูปบ้านเมือง การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554, น. 8)

นายวิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายไว้ว่า การปฏิรูป (Reform) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ที่มีหลักการสำคัญคือ “PPP” ซึ่งประกอบไปด้วย

Purpose คือ วัตถุประสงค์ หากจะปฏิรูปเรื่องใดต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนไปในแนวทางใด เพื่ออนาคตอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

Process คือ การปฏิรูปประเทศต้องเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ ต้องมีกระบวนการในการปฏิรูปที่ชัดเจน และต้องใช้เวลา เช่น การปฏิรูปกฎหมายต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ โดยมี 3 ประการ ได้แก่ การแก้ไขกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และการจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งกระบวนการที่จะนำมาใช้ในการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่มาจากที่เคยใช้ในต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จ คือ วิธีการที่เรียกว่า “Regulatory Guillotine”

Public คือ การร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญที่สุด การปฏิรูปจะไม่สำเร็จหากขาดความร่วมมือ เพราะการปฏิรูปนั้นสวนทางกับสิ่งที่เคยชินกันมานาน การปฏิรูปจึงต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป (ปรเมธี วิมลศิริ, 2560, น. 13-18)

การปฏิรูประบบราชการ หมายถึง การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม มีความสามารถในการให้บริการและพัฒนา และให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557)

การปฏิรูปตรงกับคำว่า “Reform” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้เหมาะสมตามสมควร ทำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพที่สมควร แก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่ผิดไปจากที่ควร จึงต้องปรับใหม่และต้องกระทำอย่างเป็นกระบวนการ ใช้เวลาในการดำเนินการ ต้องมีความอดทน ไม่สามารถได้มาโดยใช้อำนาจ ใช้กำลังเข้าหักโค่น คำว่า “การปฏิรูป” จึงไม่ใช่ “การปฏิวัติ” (Revolution) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทันทีทันใด เพื่อเข้าสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายโดยใช้กำลังอำนาจ และไม่ใช่ “การพัฒนา” ซึ่งหมายถึง การทำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นในทางที่ดี (วิชาญ ทรายอ่อน, 2558)

ดังนั้น การปฏิรูปตำรวจก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เพราะตำรวจถือเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้เริ่มต้นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระยะแรก โดยออกเป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารงานตำรวจ

### **การปฏิรูปตำรวจตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)**

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมการบริหารประเทศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ตามมาตรา 27 ได้กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำ

แนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาเป็น 37 วาระการปฏิรูป 8 วาระการพัฒนา 15 วาระการปฏิรูปพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปตำรวจปรากฏอยู่ในวาระการปฏิรูปที่ 6 การจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ ซึ่งรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เริ่มกระบวนการปฏิรูปตำรวจในระยะเริ่มแรก โดยได้ดำเนินการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 111/2557 เรื่อง การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และประกาศรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมาสภาพปฏิรูปแห่งชาติได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ภายหลังจากมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น ต่อมาได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 ตามมาตรา 39/2 ได้กำหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ด้าน ได้แก่ 1) การเมือง 2) การบริหารราชการแผ่นดิน 3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) การปกครองท้องถิ่น 5) การศึกษา 6) เศรษฐกิจ 7) พลังงาน 8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9) สื่อสารมวลชน 10) สังคม 11) ด้านอื่น ๆ และได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขึ้น ซึ่งการปฏิรูปตำรวจในปี 2559 ได้ดำเนินการด้วยการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน คือ ให้ยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวน และให้ยกเลิกเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวน และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2559 ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการถึงผู้กำกับ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเองได้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มอีก โดยมีด้านวัฒนธรรมและกีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมเป็น 13 ด้าน ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยกำหนดประเด็นในการปรับปรุง 6 ประเด็น ได้แก่

1. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลการดำเนินการได้
2. การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
3. การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมาย

4. การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

5. พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

6. ปรับแก้โครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 และดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ

### การปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การปฏิรูปตำรวจในระยะเริ่มแรกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะเพื่อทำการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปตำรวจ จนกระทั่งในปี 2560 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 การปฏิรูปตำรวจได้กำหนดไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. ให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมถึงลดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม

2. ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก

3. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน และได้นำเสนอผลการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และได้ครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ตามรัฐธรรมนูญ แต่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังไม่แล้วเสร็จ แต่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2561 ให้ยึดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ โดยคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการต่อไป จนกระทั่งในปี 2562 ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีรัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศและได้แต่งตั้งให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปฏิรูปตำรวจโดยการจัดทำกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และได้ดำเนินการปฏิรูปตำรวจคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูปประเทศ

### การปฏิรูปตำรวจตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ตำรวจถือเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

2. สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การปฏิรูปประเทศตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้รายงานความคืบหน้าเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

การดำเนินการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการปฏิรูป การดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 177/2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยรายงานประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการทำงานผ่านระบบ Crime เพื่อใช้ในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถรับคำร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็วได้ต่อไป

3. การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 1,482 สถานี ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทนายความอาสาเพิ่มเติม 53 สถานีตำรวจ จากเดิม 150 สถานีตำรวจ เป็น 203 สถานีตำรวจ สภาทนายความได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเองที่สภาทนายความ ทางโทรศัพท์ ทาง e-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัด กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1-9 และสภาทนายความ ได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์ @lct249 ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา โดยให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ มีจำนวนประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาทั้งสิ้น จำนวน 33,826 ราย อย่างไรก็ตาม สภาทนายความได้ระบุนสาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเพราะขาดงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้

ได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานว่าสภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และกระทรวงยุติธรรมควรหาหรือความเป็นไปได้ในการขอรับจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินการให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม

4. ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักงานยุติธรรมมีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวจำเลย โดยประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวจำเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันศาลยุติธรรมได้มีการจัดระบบให้มีการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 171 แห่ง ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการจัดทำแนวทางและคู่มือการใช้อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีการส่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ในการปล่อยชั่วคราวจำเลยในศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จำนวน 4,781 ครั้ง โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ และด้วยข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพแห่งสิทธิลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน จึงได้พิจารณากำหนดแบบพิมพ์คำร้องขอปล่อยชั่วคราว ตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนแบบพิมพ์คำร้องขอปล่อยชั่วคราวดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทราบและถือปฏิบัติ

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียง การตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงประกอบด้วยหมวกนิรภัยติดกล้องประจำรถจักรยานยนต์งานสายตรวจ 60,060 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ และงานจราจร 120,597 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีตำรวจ 1,482 ชุด (ไม่สามารถบันทึกเสียงได้) และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดบันทึกภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานสอบสวน 2,980 ชุด เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม



ทั้งนี้ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจตามแผนการปฏิรูปประเทศจะมีหน่วยงานหลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูป และมีการเสนอกฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่การประชุมรัฐสภา ส่งผลให้มีการปฏิรูปตำรวจในด้านการบริหารงานบุคคล และมีการจัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบายการบริหารงานของตำรวจ และได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ ขึ้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อยู่หลายประการ

### การปฏิรูปตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

การปฏิรูปตำรวจได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2563 ที่ได้มีการยก ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และเสนอร่างฉบับดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ในวันที่ 19 มกราคม 2564 และในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาอนุมัติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณาคณะหนึ่ง หลังจากทีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ต่อจากนั้นได้นำร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าฯ ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ทำให้การปฏิรูปตำรวจโดยการตราพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 นับเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปตำรวจ โดยมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยสรุป ดังนี้

#### 1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ยังคงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เหมือนเดิมในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2. ดูแล ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

4. รักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

7. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ตาม ข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ้นจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนและให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้ทำการปฏิรูปตำรวจในส่วนของอำนาจหน้าที่ตำรวจโดยเพิ่มหลักการ เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้เกิดตัดหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรภายในเขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น

## 2. การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความสำคัญแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยตรง ได้กำหนดการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

การแบ่งส่วนราชการตาม ข้อ 1 เป็นกองบัญชาการหรือจัดตั้งกองบัญชาการตามข้อ 2 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

## 3. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามข้อ 2 อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังนี้

1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาคซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ โดยต้องกำหนดเขตพื้นที่ให้ชัดเจน มีหน้าที่อำนาจการ ประสานงานและสั่งการเกี่ยวกับการสนธิกำลัง หรือสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจภายใต้การกำกับ

ของผู้บัญชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด

2. กองบังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ

### 3. สถานีตำรวจ

โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้บัญชาการในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในกำกับเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการหรือตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลและดำเนินการให้สถานีตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัดมีงบประมาณและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอ และกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดอัตรากำลังให้แก่สถานีตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรจังหวัดตามลำดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลังก่อน

## 4. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน รวมทั้งออกระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือมติเกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจ และการติดตามประเมินผล เสนอแนะให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าที่และอำนาจให้เป็นของหน่วยงานอื่นหรือเจ้าพนักงานอื่นได้ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานราชการตำรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกำหนดให้ประธานกรรมการตำรวจแห่งชาติ โดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านจัดการ และวางแผน จำนวน 4 คน คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจ และปัญหาการแต่งตั้งตำรวจระดับต่าง ๆ ที่มีกระแสถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมาโดยตลอด ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 และได้ให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) โดยได้ออกประกาศ ฉบับที่ 88/2547 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตำรวจแห่งชาติ ให้ยกเลิกมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกจากวุฒิสภากำหนดจำนวน 2 คน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากโครงสร้างแบบเดิมมาเป็นโครงสร้างแบบใหม่ซึ่งมีความแตกต่างและส่งผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ลดสัดส่วนของฝ่ายการเมืองลงโดยตัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกไป เพื่อให้ปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง และการเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายข้าราชการประจำเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระชับมากขึ้น โดยเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้ามาเป็นกรรมการฯ โดยตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานระหว่างฝ่ายตำรวจกับฝ่ายทหารในด้านความมั่นคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการเพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเข้ามาเป็นกรรมการฯ โดยตำแหน่งเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหารงบประมาณซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลด้านงบประมาณทำให้การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากก็ได้มีการปรับลดผู้ทรงคุณวุฒิโดยการคัดเลือกของวุฒิสภาซึ่งมาจากฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แบบใหม่นี้จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบริหารงานที่ดีขึ้น

การปฏิรูปตำรวจในประเด็นของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อให้องค์กรตำรวจปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอย่างแท้จริง และทำให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการปฏิรูปและมีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขโดยมีองค์ประกอบ คือ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนภาคประชาชน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขานุการกรรมการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการให้แก่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

การปฏิรูปคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้ตัดอำนาจการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้ง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และได้ตัดฝ่ายการเมืองออก โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และให้มีฝ่ายข้าราชการประจำปลัดกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และตัดตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภาด้วย และได้เพิ่มตัวแทนภาคประชาชน แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าแม้ตัดตัวแทนฝ่ายการเมืองออก คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการเมืองแทรกแซงการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีก็มาจากฝ่ายการเมือง

### 5. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนมาก โดยคณะกรรมการ ก.ตร. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนที่ 2 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน มีอดีตข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ขึ้นไป ที่พ้นจากการรับราชการตำรวจไม่เกิน 1 ปี จำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นตำรวจ จำนวน 6 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชีววิทยา และงานยุติธรรมหรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร.กำหนด เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมการบริหารประเทศ จึงได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ใหม่ กล่าวคือ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียงจำนวน 2 คน ซึ่งได้รับการเลือกจากวุฒิสภา โดยมีผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นเลขานุการ และรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการปรับปรุงสัดส่วนของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งนี้ เป็นการลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองรวมทั้งการลดสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) รูปแบบใหม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

การปฏิรูปตำรวจในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ ก.ตร. คือ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามลำดับอาวุโส

จำนวน 5 คน เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ และกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งมีจำนวน 6 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง โดยได้กำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งประเภท ก และประเภท ข ต้องได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) ขึ้นไป ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มี ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ประเภทได้รับเลือกตั้งจำนวน 6 คน คือ 1) ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิประเภท ก ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกิน 1 ปี และมีผู้ได้รับการเลือกตั้งครบจำนวน 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เป็นได้เพียงวาระเดียว 2) ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ข ต้องเป็นบุคคลภายนอก และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจ มีผู้ได้รับเลือกตั้งครบจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เป็นได้เพียงวาระเดียว

ดังนั้น คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีความก้าวหน้ากว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวน 11 คน มีอดีตข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ขึ้นไป ที่พ้นจากการรับราชการตำรวจไม่เกิน 1 ปีจำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นตำรวจจำนวน 6 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีจำนวนมากถึง 6 คน และต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก้ไขปรับปรุงให้มี ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งจากวุฒิสภาเหลือเพียงจำนวน 2 คน แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปตำรวจในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้มีการปฏิรูปลดสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ประเภท ให้เหลือเพียง 6 คน เท่านั้น ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองประเภทต้องผ่านการเลือกตั้งจากข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้กำกับขึ้นไป และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ถือเป็นการลงคะแนนเสียงจากข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย เช่น ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นตำรวจที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กระจายอยู่ตามสถานีตำรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะไม่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นเลขานุการ และรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

### **คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีหน้าที่อำนาจ ดังต่อไปนี้**

1. กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และจัดระบบราชการตำรวจ รวมตลอดทั้งนโยบายและมาตรฐานการอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ

2. ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศหรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่ออำนาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ

3. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับอัตรากำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดอัตรากำลังพลขั้นต่ำของแต่ละสายงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน โดยการกำหนดจำนวนพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัด ให้คำนึงถึงปริมาณงาน และต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจำนวนที่เพียงพอ และให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

5. กำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของผู้บังคับบัญชาทุกชั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด

6. ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการตำรวจเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

7. เกลี้ยอัตรากำลังข้าราชการตำรวจไปให้สถานีตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ

8. ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

9. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม

10. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ

11. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

12. พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ

13. ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป ในการนี้ ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

14. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย
15. ปฏิบัติการอื่นตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

#### 6. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.)

การปฏิรูปตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่เคยมีในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 องค์กรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยเทียบเคียงกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจซึ่งถูกคำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ และรวมถึงพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจกรณีเกิดความไม่เป็นธรรมในการเรียงลำดับอาวุโสหรือการแต่งตั้ง ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงลำดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง รวมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ที่ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือแอบอ้างอำนาจของบุคคลใด หรือเรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือกระทำการใดอันมิชอบ เพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่ง โดยระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการตำรวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อ ก.ตร. เพื่อให้ ก.ตร. ดำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องทำงานได้เต็มเวลา โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

#### 7. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนจากการกระทำหรือไม่กระทำการของข้าราชการตำรวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ กระทำผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประกอบด้วยประธาน ก.ร.ตร. และกรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ผู้ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมร่วมกันคัดเลือก จำนวน 1 คน
2. ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ จำนวน 1 คน



3. ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ จำนวน 1 คน
  4. ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน ซึ่ง ก.ตร. คัดเลือกจากบุคคลและตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 44
  5. ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งสภาทนายความคัดเลือก จำนวน 1 คน
  6. ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จำนวน 2 คน ซึ่งที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลคัดเลือก โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรี จำนวน 1 คน
- ทั้งนี้ ให้จเรตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ร.ตร. และให้ ก.ร.ตร. มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บังคับการหรือเทียบเท่าในสำนักงานจเรตำรวจ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ร.ตร.

### 8. ประเภทของข้าราชการตำรวจ

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้แบ่งข้าราชการตำรวจประเภทมียศและข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ และการแบ่งประเภทข้าราชการตำรวจไม่ชัดเจน ทำให้ข้าราชการตำรวจบางกลุ่ม บางสายงานเติบโตช้าเพราะไปผูกกับยศและตำแหน่งเหมือนข้าราชการตำรวจในกลุ่มอื่น โดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงได้ทำการปฏิรูปตำรวจโดยแบ่งประเภทข้าราชการตำรวจไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้มีข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจมี 2 ประเภท ดังนี้

1. ข้าราชการตำรวจประเภทยศ
2. ข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะตามที่ ก.ตร. กำหนด

### 9. การแบ่งสถานีตำรวจออกเป็นระดับ

การแบ่งสถานีตำรวจออกเป็นระดับ เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

1. สถานีตำรวจระดับใหญ่ที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ
2. สถานีตำรวจระดับกลางที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหรือสารวัตรใหญ่
3. สถานีตำรวจระดับเล็กที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตร

### 10. การแบ่งกลุ่มสายงานของข้าราชการตำรวจ

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ไม่มีการแบ่งกลุ่มสายงานของข้าราชการตำรวจที่ชัดเจน ข้าราชการตำรวจบางตำแหน่งเติบโตช้าหรือเร็วกว่าตำแหน่งอื่น ๆ จึงเกิดความไม่เป็นธรรม

แก่ข้าราชการตำรวจบางกลุ่มสายงาน พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงได้ปฏิรูปตำรวจโดยการกำหนดสายงานที่ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างความชำนาญเฉพาะด้านและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามกลุ่มสายงานของตนเอง โดยกำหนดให้ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจมี 5 กลุ่มสายงาน ดังนี้

1. กลุ่มสายงานบริหาร
2. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน
3. กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน ได้แก่ สายงานสืบสวนสอบสวน สายงานสืบสวน และสายงานอื่นที่ ก.ตร.กำหนด
4. กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ได้แก่ สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสายงานอื่นที่ ก.ตร.กำหนด
5. กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ

#### 11. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความก้าวหน้าในสายงาน

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความรู้ความสามารถได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของสายงานสอบสวน และการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ โดยกรณีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับถัดไป ส่วนกรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียน จะต้องเคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนในระดับปัจจุบันมาและระดับถัดลงไปหนึ่งระดับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับปัจจุบัน

#### 12. ห้ามข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น

ห้ามข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในคำสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจแทน เพื่อให้ความสำคัญแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้นั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 13. การจัดระบบบริหารงานให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ให้ภาคเอกชน ท้องถิ่นชุมชน มีส่วนรวม

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและกิจการในสถานีตำรวจนั้น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมทั้งในส่วนเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผน

หรือมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน โดยในการจัดทำแผนหรือมาตรการดังกล่าวให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน และเมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้สำนักงบประมาณและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว

#### 14. กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยเงินกองทุนประกอบด้วย

1. ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับตามมาตรา 176 ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3. เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือมูลนิธิ
4. ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
5. คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้นำเงิน ค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอำนาจของข้าราชการตำรวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินและเงินค่าปรับการปกครอง ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้
6. เงิน ดอกผลและทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

#### 15. หลักเกณฑ์การโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส

ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มีลักษณะของการใช้ดุลยพินิจสูง ผู้พิจารณาทั้งที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลมีข้อจำกัดในการพิจารณาอันเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของตำแหน่ง และการที่ข้าราชการตำรวจถูกโยกย้ายไปยังตำแหน่งใด ซึ่งไม่ได้เกิดจากผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเลื่อนตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจมีการข้ามลำดับอาวุโส และการให้ข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งใดโดยอ้างความเหมาะสมของการโยกย้าย การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมักถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจและฝ่ายการเมือง รวมทั้งมีปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง จนทำให้ข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้ทำการปฏิรูปตำรวจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำเนินการตามหลักอาวุโส ซึ่งหมายความว่าข้าราชการตำรวจผู้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในแต่ละระดับ (อายุงานในแต่ละระดับ) ที่มีความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ตาราง 1 กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแต่ละระดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับตำแหน่งสูงขึ้น

ระดับตำแหน่ง	ยศ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งจาก จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ	พลตำรวจเอก	1 ปี
รองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติ	พลตำรวจโท หรือพลตำรวจเอก	1 ปี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ	พลตำรวจโท	1 ปี
ผู้บัญชาการและจเรตำรวจแห่งชาติ	พลตำรวจตรี หรือพลตำรวจโท	2 ปี
รองผู้บัญชาการและรองจเรตำรวจ แห่งชาติ	พลตำรวจตรี	3 ปี
ผู้บังคับการ	พันตำรวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก (พิเศษ) หรือพลตำรวจตรี	เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
รองผู้บังคับการ	พันตำรวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก (พิเศษ)	เคยดำรงตำแหน่งระดับ รองผู้กำกับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ผู้กำกับการ	พันตำรวจโท หรือพันตำรวจเอก	เคยดำรงตำแหน่งระดับ รองผู้กำกับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
รองผู้กำกับการและสารวัตรใหญ่	พันตำรวจโท	เคยดำรงตำแหน่งระดับ สารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
สารวัตร	ร้อยตำรวจเอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันตำรวจโท	เคยดำรงตำแหน่งระดับ รองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

ที่มา : พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

#### 16. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีดังนี้

1. หลักการกระจายอำนาจการแต่งตั้ง โดยให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงมา สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรและผู้บังคับหมู่ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง

2. หลักอาวุโส โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่ง

2.1 ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรียงตามลำดับอาวุโส

2.2 ระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ เรียงอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ

2.3 ระดับตั้งสำรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร เรียงอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ

2.4 จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน

3. หลักความรู้ความสามารถ โดยในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความประพฤติ โดย ก.ตร. อาจกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจากสถานีตำรวจ กองกำกับการหรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าด้วยก็ได้ และให้มีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอร่างต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

4. หลักความชำนาญงาน โดยกำหนดให้ในกรณีการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับถัดไป สำหรับกรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียน จะต้องไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับปัจจุบันมาก่อนหรือเคยดำรงตำแหน่งถัดลงไปสองระดับไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับปัจจุบัน

## 17. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มของข้าราชการตำรวจ

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มไว้ ตามมาตรา 98 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

อัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้วการปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทำให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมีให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน

ข้าราชการตำรวจประเภทมียศตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้

1. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9

2. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8

3. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7

4. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6

5. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5

6. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4

7. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3

8. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2

9. ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1

10. ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3

11. ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2

12. ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1

13. ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.1

ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ข้าราชการตำรวจตาม ข้อ 2 ถึง ข้อ 13 อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่กำหนดก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจำตำแหน่งไว้ด้วย

นอกจากข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเงินเยี่ยวยา เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หรือเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่นหรือเงินช่วยเหลือตามที่กำหนด

#### 18. การยุบและการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตำรวจออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือ กลไกในการปฏิรูปตำรวจ โดยกำหนดให้มีการโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรง เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังไปปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพะงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดและรักษาความสงบเรียบร้อย อันเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่หลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ดังนี้

1. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยุบกองบังคับการตำรวจรถไฟ ภายใน 1 ปี และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการตำรวจรถไฟมาเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำอัตรากำลังจากกองบังคับการตำรวจรถไฟไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับหน้าที่และอำนาจของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการตำรวจรถไฟในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนการยุบกองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้โอนไปเป็นของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจหรือในกองบังคับการตามที่อยู่บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนด และให้ถือว่า การสืบสวนสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการต่อไปเป็นการดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว

2. ยุบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน 2 ปี และขยายระยะเวลาครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 3 ครั้ง

### บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

การปฏิรูปตำรวจเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาอย่างยาวนาน มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องการปฏิรูปหลายคณะและผ่านมามากหลายรัฐบาลกว่าจะสำเร็จในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เนื่องจากการปฏิรูปเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีทั้งผู้ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นการตัดอำนาจของหน่วยงาน ยุบเลิกตำแหน่งบางตำแหน่ง บางตำแหน่งก็เกลี้ยไปยังหน่วยงานใหม่ ซึ่งต้องอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการปฏิรูปตำรวจนั้นเป็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาข้าราชการตำรวจ การศึกษาและฝึกอบรมตำรวจ เพื่อให้ตำรวจมีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ของตำรวจ ให้มีความเหมาะสมให้เป็นองค์กรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สังคมมีความสุข ซึ่งตำรวจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันและมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำของสังคม และองค์กรตำรวจมีศักยภาพและมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมและความมั่นคงของชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ดังนั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการปฏิรูปตำรวจ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับองค์กรตำรวจ อีกทั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

จัดทำโดย

นายอริย์รัช แก้วเกาะสะบ้า

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ

โทร 0 2242 5900 ต่อ 5731

Email : sapagroup1@gmail.com



## บรรณานุกรม

- “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน” (5 กุมภาพันธ์ 2559). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 36 ง, น.7-10.
- “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (26 เมษายน 2559). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 95 ง, น.5.
- “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2561 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง” (26 พฤศจิกายน 2561). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 135 ตอนพิเศษ 299 ง, น. 42-43.
- บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)**. (24 กุมภาพันธ์ 2564). สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2565 จาก <https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliamentreport/mainwarehouse.dll.php>
- บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ. (2557). **การปฏิรูประบบราชการ**. สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2566 จาก <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%>
- “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)” (21 กรกฎาคม 2557). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 134 ง, น. 20-22.
- “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ” (30 กรกฎาคม 2557). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 143 ง, น. 24.
- “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” (30 กรกฎาคม 2557). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 143 ง, น. 29-30.
- “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส” (31 กรกฎาคม 2561). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 135 ตอนพิเศษ 181 ง, น. 1-3.
- ปรเมธี วิลลศิริ. (2560). แนวทางการปฏิรูปประเทศ: มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. **จลนिति**, 14 (5), 13-18.
- “พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541” (16 ตุลาคม 2541). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 115 ตอนที่ 73 ก, น.15-17.
- “พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547” (14 กุมภาพันธ์ 2547). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 121 ตอนที่ 18 ก, น. 1-49.
- “พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565” (16 ตุลาคม 2565). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 139 ตอนที่ 64 ก, น. 1-79.
- “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” (22 กรกฎาคม 2557). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก, น. 1-17.

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558” (15 กรกฎาคม 2558). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 132 ตอนที่ 64 ก, น. 1-7.

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” (6 เมษายน 2560). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก, น. 1-90.

วิชาญ ทรายอ่อน. (2558). **การปฏิรูปการเมือง**. สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2566 จาก <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title> สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2565). **ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565** [หนังสือราชการ]. สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2566 จาก <https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/4135/filemanager/3194e9a1dfb4bc81438b3415cd049b4a.PDF>

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). **การปฏิรูป**. ใน **พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554**. (น. 8). สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2566 จาก [https://dictionary.orst.go.th/lookup\\_domain.php](https://dictionary.orst.go.th/lookup_domain.php)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). **รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)**. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

\_\_\_\_\_. (2562). **แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)**. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สถาบันพระปกเกล้า. (2564). **บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....** กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ. (2558). **วาระปฏิรูปที่ 6: การปฏิรูปกิจการตำรวจ**. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม. (2560).

**สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ**. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง

อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า. (2558). **การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)**

สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2566 จาก <https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php>

อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, และสุภาพิษฐ์ ธีระวัฒน์. (2564). **ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....** กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานการพิมพ์.